





# สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่

14 มิถุนายน 2567



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p> <b>นโยบาย</b></p> <p><b>นำัญชากลับไปเป็นยาเสพติด</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ. (มติชน, ข่าวสด) เว็บไซต์ hfocus</p> <p>- นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สธ. เผยความคืบหน้าการรับฟังความเห็น (ร่าง) ประกาศ ก.สธ. เรื่อง ระบุชื่อยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เพื่อควบคุมกัญชาเป็นยาเสพติดให้โทษ ซึ่งเปิดรับฟังความเห็น 11-25 มิ.ย.67 ว่า ฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยกับการนำกัญชากลับไปเป็นยาเสพติดมากกว่าด้วยซ้ำ ขอให้ประชาชนมาร่วมกันออกความคิดเห็น ซึ่งจะมีการรวบรวมมาปรับแก้ร่าง จากนั้นออกประกาศในราชกิจจานุเบกษา ตามด้วยกฎ ก.สธ. เพื่อกำหนดขอบเขต วิธีการอนุญาตให้ใช้กัญชาว่าจะทำได้มากน้อยเพียงใด</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, เดลินิวส์, สยามรัฐ, แนวหน้า, ผจก., กท.ธุรกิจ, hfocus, thebangkokinsight, ch7, sondhitalk, mcot, newtv, INN)</p> <p>- นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.มท. แสดงความคิดเห็นกรณี รมว.สมศักดิ์ ชี้แจงว่ามีการเปิดรับฟังความคิดเห็นประชาชนเป็นเวลา 15 วัน ว่าต้องการนำกัญชากลับไปเป็นยาเสพติดหรือไม่ เพื่อนำความเห็นดังกล่าวประกอบการตัดสินใจว่า ตนเคารพและไม่ขอก้าวก้าว การเปิดรับฟังความคิดเห็นเป็นกระบวนการที่ทำได้และสำคัญสำหรับวัฒนธรรมประชาธิปไตย แต่ในเรื่องที่มีรายละเอียดซับซ้อน ไม่ควรถือเป็นปัจจัยทั้งหมดในการตัดสินใจเชิงนโยบายที่ต้องรอบคอบรอบด้าน</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (มติชน, ไทยรัฐ, ผจก., เดลินิวส์, กท.ธุรกิจ, sondhitalk)</p> <p>- นายคารม พลพรกลาง รองโฆษกรัฐบาล เผย การที่ สธ. มีความพยายามเอากัญชากลับไปเป็นยาเสพติด ต้องคิดให้รอบคอบที่สุด ไม่ควรทำเรื่องนี้เพื่อเอาใจคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ไม่เช่นนั้นจะเกิดความเสียหายและความเดือดร้อนต่อประชาชนหลายกลุ่ม สมควรที่จะเร่งออกกฎหมายเพื่อมาควบคุมการใช้กัญชา จะดูเหมาะสมทั้งในทางเศรษฐกิจ กฎหมาย และทางการแพทย์</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (ผจก., sondhitalk, news1live)</p> <p>- นายปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ ม.รังสิต แสดงความไม่เห็นด้วยกับ กรณี สธ. จะแก้ไขประกาศกระทรวงฯ เพื่อให้กัญชากลับไปเป็นยาเสพติด เพราะจะสร้างปัญหาให้กับผู้ป่วยและประชาชน รัฐบาลควรเร่งสนับสนุนตรากฎหมายเป็น พ.ร.บ.ควบคุมและใช้ประโยชน์จากกัญชาและกัญชงขึ้นมาเป็นการเฉพาะ ซึ่งจะมีความยืดหยุ่นพอที่จะสร้างสมดุล ทำให้เกิดการใช้ประโยชน์กัญชาในทางการแพทย์ สุขภาพ และเศรษฐกิจ</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (เดลินิวส์, แนวหน้า, ไทยโพสต์, sondhitalk, newtv, topnews, plwseengern, bkktoday, INN)</p> <p>- รศ.ดร.นพ.ปัตพงษ์ เกษสมบูรณ์ ม.ขอนแก่น เผย สถิติปี 2564-2566 คนไทยป่วยและมารับบริการน้อยลง ประหยัดค่าใช้จ่ายให้ระบบบริการหลายหมื่นล้านบาท พบสิ่งที่น่าสังเกตว่าเป็นช่วงเวลา 3 ปีของการปลดล็อกกัญชาให้ใช้ปลูกตามบ้านให้ประชาชนใช้พึ่งพาตัวเอง สมควรไปศึกษาเพิ่มเติมว่าเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้จำนวนผู้ป่วยน้อยลงหรือไม่</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (แนวหน้า, ผจก., สยามรัฐ, บ้านเมือง, thebetter, sondhitalk, hfocus)</p> <p>- เครือข่ายเขียนอนาคตกัญชาไทย ออกแถลงการณ์หยุดชุมนุมหน้าทำเนียบฯ ชั่วคราว นัดระดมเครือข่ายทั่วประเทศใหม่ วันที่ 8 ก.ค.67 หลังเข้าพบ รมว.สธ. ได้รับคำตอบว่า สธ. ยืนยันจะเอากัญชาเข้าสู่บัญชียาเสพติด และปฏิเสธการตั้ง กก.ร่วมนเพื่อแสวงหาข้อเท็จจริงร่วมกัน</p>	
<p> <b>ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</b></p>	
<p><b>ขับเคลื่อนแพทย์ปฐมภูมิ</b></p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, สยามรัฐ, มติชน, แนวหน้า, กท.ธุรกิจ, prd., newtv, hfocus, thailandplus, thecoverage)</p> <p>- นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สธ. เป็นประธานเปิดการอบรมเสริมสร้างศักยภาพผู้บริหารสาธารณสุขอำเภอระดับสูง และขับเคลื่อนอำเภอสุขภาพซีรีย่งยืน ที่ จ.เชียงใหม่ โดยมี นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. นายกิตติกร โล่ห์สุนทร เลขาธิการ รมว.สธ. นายวริทธิ์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าฯเชียงใหม่ ผู้บริหาร สธ. อสม.เข้าร่วมกว่า 500 คน จุดประสงค์เพื่อช่วยสร้างสุขภาพที่ดีให้แก่ประชาชนในพื้นที่ ผลักดัน สสอ.-อสม. ขับเคลื่อนแพทย์ปฐมภูมิ ช่วยคัดกรอง-รักษาเบื้องต้น ช่วยลดความแออัดในรพ. นอกจากนี้ ได้ลงพื้นที่ต่อไปยัง รพ.นครพิงค์ คิกออฟโครงการพัฒนาระบบการตรวจคัดกรองมะเร็งปอดด้วย "Low dose CT" หลังพบข้อมูลผู้ป่วยภาคเหนือเสียชีวิตด้วยมะเร็งปอด เฉลี่ย 1,800 รายต่อปี</p>	
<p><b>ประชุมสัมมนาระดับชาติ เรื่อง การต่อต้านจุลชีพ ครั้งที่ 4</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ. (ไทยโพสต์, สยามรัฐ, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (ไทยโพสต์, ไทยรัฐ, สยามรัฐ)</p> <p>- นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สธ. เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาระดับชาติ เรื่อง การต่อต้านจุลชีพ ครั้งที่ 4 ภายใต้ธีม "Save Lives Fight Resistance" โดย สธ. ร่วมกับ สสส. และภาคีเครือข่ายกว่า 30 หน่วยงาน ภายใต้ความร่วมมือกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ มูลนิธิสาธารณสุขกับการพัฒนา และหน่วยวิจัยโรคเขตร้อนมหิดล-อ็อกซ์ฟอร์ด คณะเวชศาสตร์เขตร้อน ม.มหิดล</p>	
<p><b>บุรีไฟฟ้า</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ. ไทยรัฐ เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, hfocus, isranews, tnews)</p> <p>- นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สธ. กล่าวภายหลังประชุม คกก.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบแห่งชาติ (คผยช.) ครั้งที่ 2/2567 ว่า ไทยเข้าร่วมเป็นภาคีของกรอบอนุสัญญาว่าด้วยการควบคุมยาสูบของ WHO เพื่อคุ้มครองประชากรโลกให้ปลอดภัยจากผลร้ายของการบริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบ และเป็นกลไกทางกฎหมายระหว่างประเทศ สกัดกั้นผลิตภัณฑ์ยาสูบไม่ให้แพร่กระจายไปทั่วโลก โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบมาตรการการดำเนินงานควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบทุกรูปแบบ ได้แก่ 1. พัฒนา/ปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ มาตรฐานของกระทรวงและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ยกระดับการบังคับใช้อย่างจริงจัง 2. สนับสนุนประชาชนเข้าถึงยาเลิกบุหรี่ไซซีซีนภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 3. ให้ความรู้เกี่ยวกับโทษพิษภัยและอันตรายของบุหรี่ บุหรี่ไฟฟ้า และผลิตภัณฑ์ยาสูบทุกรูปแบบ และ 4. คุ้มครองการแสวงผลประโยชน์ของอุตสาหกรรมยาสูบ</p>	
<p><b>ระบบการรักษาพยาบาลที่บ้าน (Virtual Hospital)</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (Hfocus, TNNthailand)</p> <p>- พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมการแพทย์ เผย กรมการแพทย์ ได้พัฒนาระบบการรักษาพยาบาลที่บ้าน (Virtual Hospital) พบแพทย์ออนไลน์ผู้ป่วยไม่ต้องมา รพ. สามารถพูดคุยตอบโต้กันได้แบบ Real-time นำร่องที่ รพ.ราชวิถี ตั้งแต่ ต.ค. 66 และเตรียมทดลองอีก 11 หน่วยงาน โดยนำ Virtual Care มาใช้ในการให้บริการครบวงจรเสมือนการเข้า รพ.จริง ลดความแออัดในโรงพยาบาลอย่างเป็นรูปธรรม เพิ่มความสะดวกสบายให้แก่ผู้ป่วย</p>	
<p><b>ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในค่ายทหาร</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ. ไทยรัฐ เว็บไซต์มติชน</p> <p>- นพ.ยงยศ ธรรมวุฒิ อธิบดีกรมวิทย์ฯ เป็นประธานพิธี MOU ระหว่าง กรมวิทย์ฯ กรมการทหารช่าง และสมาคมแม่บ้านทหารบก ในการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกเชิงรุกด้วยวิธีเก็บตัวอย่างด้วยตนเอง HPV Self-sampling เพื่อลดการเกิดมะเร็งปากมดลูก เพื่อให้ผู้หญิงของคนในค่ายปลอดภัยจากมะเร็งปากมดลูก โดยมีการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกเชิงรุกๆ และการอภิปรายกลวิธีป้องกันและลดการเกิดมะเร็งปากมดลูก ที่ค่ายภานุรังษี กรมการทหารช่าง จ.ราชบุรี</p>	
<p><b>ศูนย์บริการผู้ประกอบการเตรียมคำขอด้านยาแบบอิเล็กทรอนิกส์</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (มติชน, Hfocus, thaitabloid, thaitodaynews, thailandplus)</p> <p>- นพ.วิฑิต สฤกษ์ชัยกุล รองเลขาธิการ อย. เปิดศูนย์บริการผู้ประกอบการเตรียมคำขอด้านยาแบบอิเล็กทรอนิกส์" ณ อาคาร 4 ชั้น 2 เพื่ออำนวยความสะดวกและเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการแก่ผู้ประกอบการด้านยาผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ในทุกระบบงาน เปิดให้บริการทั้งในและนอกเวลาราชการ ทำให้การพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑ์ยาเป็นไปด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นการส่งเสริมผู้ประกอบการเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ และผลักดันให้ผลิตภัณฑ์สุขภาพไทยก้าวสู่ตลาดโลก</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p><b>การประกวด TikTok Challenge</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ คมชัดลึก</p> <p>- กองส่งเสริมความรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย จัดกิจกรรมการประกวด TikTok Challenge เชิญชวนคนไทย แจกสูตรเด็ดเคล็ดลับสุขภาพดีความยาวไม่เกิน 2 นาที โดยจัดทำคลิปและโพสต์ผ่านช่องทาง TikTok พร้อมติด 3 แฮชแท็ก #สูตรนี้Healthy #TikTokChallenge และ #กรมอนามัย ได้รับเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 30,000 บาท</p>	
<p><b>ทลายเครือข่ายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสังเคราะห์ผสมไซบูทรามิน</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ, เดลินิวส์, ข่าวสด) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, เดลินิวส์, ข่าวสด, ผจก., ไทยนิวส์, สยามรัฐ, แนวหน้า, มติชน, inn, topnews, sonhditalk, amarin, สำนักข่าวไทย, innNEWS, ทีวีช่อง 5,7, MCOT, NBT)</p> <p>- ภก.วีระชัย นลวชัย รองเลขาธิการ ออย. พร้อมด้วย ตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) เปิดปฏิบัติการทลายเครือข่ายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารต้องสงสัยว่าผสมไซบูทรามิน 2 ยี่ห้อ โดยเข้าตรวจค้น 6 จุดในพื้นที่ 5 จังหวัด จับกุมผู้ต้องหาได้ 2 คน พร้อมตรวจยึดของกลางผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและเครื่องมือผลิตรวม 72 รายการ รวมมูลค่ากว่า 16 ล้านบาท ทั้งหมดถูกดำเนินคดี โทษหลายกระทง ทั้งนี้ ออย.ได้เฝ้าระวังผลิตภัณฑ์เสริมอาหารกลุ่มที่อาจอ้างสรรพคุณลดน้ำหนักมาตลอดเพราะมีผลกับสุขภาพของผู้ใช้ อาจมีอาการโยโย่</p> <p>ส่วนคดีเบนซ์-มิก สามีภรรยาดาราชื่อดัง อยู่ระหว่างดำเนินคดี กับเจ้าของ และผู้ผลิต แต่หมายเรียกให้เข้าพบวันที่ 17 มิ.ย. เป็นเรื่องการโฆษณาอวดอ้างเกินจริง ส่วนกรณีทนายความเอาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไปให้ผู้ช่วยรัฐมนตรี สธ.ตรวจสอบเป็นคนละคดี ต่างกรรมต่างวาระ ถ้าไม่พบสารไซบูทรามินก็ไม่ผิด</p>	
<p><b>ชื่นชมนโยบาย รมว.สธ.</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ไทยรัฐ</p> <p>- นายจิรพงษ์ ทรงวัชรารักษ์ รองโฆษก สธ. เผยว่า นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สธ. ได้พบปะพูดคุยกับ อสม. เทศบาลนครนนท์ โดยกลุ่ม อสม.กล่าวชื่นชมผลงานของนายสมศักดิ์ เรื่องความกล้าหาญที่จะปราบปรามยาบ้า การเพิ่มสิทธิประโยชน์บัตรทอง 30 บาทรักษาทุกที่ เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงยารักษาโรคมะเร็งหลากหลายชนิด รวมถึงการที่จะออก พ.ร.บ.อสม. เพื่อให้ค่าป่วยการของ อสม.ยั่งยืน และยังจะยกระดับ อสม.ให้มีการเข้าฝึกอบรมเป็นผู้ช่วยพยาบาลอีกด้วย</p>	
<p><b>ข่าวปลอม</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ไทยนิวส์ออนไลน์</p> <p>- รพ.ราชวิถี เผย เรื่องผู้ป่วยโรคเบาหวาน ห้ามดื่มน้ำผลไม้กล่องเพราะมีน้ำตาลมาก เสี่ยงได้รับน้ำตาลเกินความจำเป็น เป็นข้อมูลเท็จ ระดับน้ำตาลในน้ำผลไม้ มีความหลากหลาย หากผู้ป่วยเบาหวานควบคุมระดับน้ำตาลของอาหารโดยรวมที่รับประทานได้ ก็ยังสามารถดื่มน้ำผลไม้ได้ในปริมาณที่เหมาะสม</p>	
<p><b>ออกหมายเรียก 2 ดาราพีเชินเตอร์อาหารเสริม</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผจก., มติชน, แนวหน้า, เดลินิวส์, INN)</p> <p>- พล.ต.ต.วิทยา ศรีประเสริฐภาพ ผบก.ปคบ. เผยถึงกรณี บก.ปคบ. ออกหมายเรียก เบนซ์ พรชิตา และมิก บรมวุฒิ สามีภรรยาดาราชื่อดัง เพื่อรับทราบข้อกล่าวหากรณีผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ITCHA XS ว่า เบื้องต้นยังไม่มีประสานเข้ามา ซึ่งการสอบสวนแยกเป็น 2 ประเด็น คือ 1.โฆษณาโอ้อวดสรรพคุณเกินจริงที่ระบุ ลดน้ำหนักได้ 15 กก. ภายใน 2 เดือน ซึ่งออย.ยืนยันว่า เข้าข่ายเกินจริง และ 2.การตรวจพบสารไซบูทรามิน ในผลิตภัณฑ์ฯ อยู่ในระหว่างสอบปากคำผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และรวบรวมพยานหลักฐาน และผู้ถูกกล่าวหาชี้แจงว่าผลิตภัณฑ์สินค้าที่ตรวจพบสารไซบูทรามินเป็นของปลอม</p> <p>- ภก.วีระชัย นลวชัย รองเลขาธิการ ออย. เผยว่าผลิตภัณฑ์ ITCHA XS ที่ออย.สั่งซื้อและตรวจพบสารไซบูทรามิน บนฉลากมีระบุ เลข ออย. วันที่ผลิตเดือนมกราคม วันหมดอายุ โดยมี บริษัท คาร์บี้ฮ็อค แลบบอราทอรีส์ จำกัด เป็นผู้ผลิต บริษัท ไปโอ จี โนมิกส์ จำกัด เป็นผู้จัดจำหน่าย บริษัทเจพี คอสเมติกส์ 888 จำกัด เป็นผู้ดูแลเพจ ซึ่งออย.สั่งซื้อจากเพจของบริษัทเจพี ฯ</p>	
<p><b>เตรียมเรียกช่างต่อขนตา กรณีทำสาวตาบอด</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. ไทยรัฐ เว็บไซต์ เดลินิวส์</p> <p>- นพ.ทศพร เสรีรักษ์ ประธานคณะ กมธ. สธ. รับเรื่องร้องเรียนจาก น.ส.ไบเพิร์น (นามสมมุติ) ที่ได้รับความเสียหายตาบอดต้องควักลูกตาจากการต่อขนตาปลอม พร้อมกล่าวว่า ผู้เสียหายไปแจ้งความดำเนินคดี แต่คดีไม่มีความคืบหน้า ซึ่ง กมธ.</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ได้รับเรื่องไว้ โดยจะเรียกผู้เกี่ยวข้องทั้งเจ้าของสถานที่ที่ทำการต่อชนตา และจนท.ตำรวจมาชี้แจงต่อ กมธ. เพื่อขอทราบข้อเท็จจริง รวมทั้งลงพื้นที่ดูสถานที่และวิธีการทำว่ามีอันตรายหรือไม่อย่างไร</p>	
<p><b>ฝีดาษวานร</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ nationtv</p> <p>- สธ.แอฟริกาใต้ เผย พบผู้เสียชีวิตด้วยโรคฝีดาษวานรรายที่ 2 เป็นชายวัย 38 ปี โดยรายแรกเสียชีวิตไปเมื่อ 12 มิ.ย. ขณะที่ใน 4 เดือนแรกของปีนี้ มีผู้เสียชีวิตเกือบ 200 รายทั่วโลก ด้านรมต.สธ.แอฟริกาใต้ เรียกร้องให้ผู้ป่วยที่สงสัยว่าติดเชื้อรีบเข้ารับการรักษา และให้ข้อมูลผู้สัมผัสใกล้ชิดด้วย</p>	